



สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาสแรก ปี 2546 (ฉบับที่ 4/2546)

จัดทำโดย ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
โทร. 0-5393-1131, 0-5393-1141, 0-5393-1155
“เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อถือและศรัทธา”
(The Internet ที่ <http://www.bot.or.th>)

เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2546 อยู่ในเกณฑ์ขยายตัวจากเดือนก่อน แต่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ในภาคการผลิต รายได้จากการขายพืชผลของเกษตรกรขยายตัวตามราคาและผลผลิตพืชหลักที่เพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก ขณะที่ภาคบริการหดตัวลงจากผลกระทบสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิรัก และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจเฉียบพลันและรุนแรง (SARS)

ทางด้านการใช้จ่ายภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีจากรายได้ของเกษตรกรที่สูงขึ้น ส่วนการค้าต่างประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งออกและการนำเข้า ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนอ่อนตัวลงเช่นเดียวกับการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการลงทุนเป็นสำคัญ ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นตามราคาผักและผลไม้ และน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับภาคการเงินยอดคงค้างการให้สินเชื่อยังขยายตัวต่อเนื่อง

ในช่วงไตรมาสแรกปี 2546 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือยังขยายตัวในเกณฑ์ดี แต่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงปลายไตรมาสที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามและระบาดของโรคไข้หวัดซาร์ส ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจภาคเหนือยังคงขยายตัว คือ รายได้เกษตรกร การผลิตเพื่อการส่งออก ภาคบริการ การใช้จ่ายภาคเอกชน การค้าต่างประเทศ ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากสินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนเริ่มอ่อนตัว

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนมีนาคมและไตรมาสแรกปี 2546 มีดังนี้

1. ภาคเกษตร เดือนมีนาคม 2546 ผลผลิตพืชสำคัญของภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.2 ตามปริมาณผลผลิตข้าวนาปรัง หอมแดง ถั่วเหลือง และมันสำปะหลัง

ด้านราคาพืชสำคัญสูงกว่าเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.0 จากราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง 14-15% ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เป็นเมตริกตันละ 4,492 บาท ตามแนวโน้มราคาในตลาดโลก และมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังของภาครัฐ (โครงการรับจำนำ 2.0 ล้านเมตริกตัน ราคาเมตริกตันละ 4,500-4,975 บาท) ส่วนราคากระเทียมแห้งใหญ่คณะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 เป็นกิโลกรัมละ 23.00 บาท และหอมหัวใหญ่เบอร์ 1 เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 11.25 บาท ตามปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากภาวะฝนตกชุกและโรคระบาด ทั้งนี้จากปริมาณผลผลิตและราคาที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6

ในช่วงไตรมาสแรกปี 2546 ผลผลิตพืชสำคัญของภาคเหนือมีปริมาณผลผลิตใกล้เคียงปีก่อน โดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 ตามปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานและกระเทียมที่ลดลงร้อยละ 1.7 และ 4.0 ตามลำดับ ด้านราคาปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 7.9 ตามราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้านาปรัง กระเทียมหอมหัวใหญ่ และถั่วเหลือง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรจากพืชสำคัญดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6

2. ภาคอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2546 ขยายตัวในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนและเดือนก่อนหน้า โดยการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ได้แก่ ปริมาณการผลิตสังกะสีเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 ตามความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศเป็นสำคัญ ส่วนการผลิตน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 ตามปริมาณอ้อยเข้าหีบที่เพิ่มขึ้น สำหรับปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ในภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากมีการปรับเพิ่มราคาปูนซีเมนต์ประกอบกับภาคก่อสร้างชะลอตัวลง ทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกผ่านด่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 สินค้าที่มีการผลิตเพื่อส่งออกมากในเดือนนี้ได้แก่ เลนส์สำหรับกล้องและเครื่องฉายภาพ ทรานซิสเตอร์ และอัญมณี

ในช่วงไตรมาสแรกปี 2546 ขยายตัวในเกณฑ์ดีตามการผลิตเพื่อการส่งออกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เป็น 281.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทางด้านการผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ตามปริมาณอ้อยสดที่เพิ่มขึ้น ส่วนสังกะสีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เป็น 26,037 เมตริกตันตามความต้องการใช้ภายในประเทศ ยกเว้นการผลิตปูนซีเมนต์ที่ลดลงเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนมีปริมาณการผลิตสูงมากกว่าปกติจากการขยายตัวของภาคก่อสร้างและการปรับลดราคาปูนซีเมนต์

3. ภาคบริการ เดือนมีนาคม 2546 หดตัวจากเดือนเดียวกันปีก่อน ตามการลดลงของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไข้หวัดซาร์ส และสงครามระหว่างสหรัฐและอิรัก ส่งผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลงเหลือร้อยละ 58.1 เทียบกับร้อยละ 59.0 ระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนราคาห้องพักเฉลี่ยลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.2 เหลือ 753.6 บาทต่อห้อง และจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานลดลงร้อยละ 8.4 เหลือ 238.6 พันคน

ในช่วงไตรมาสแรกปี 2546 ภาคบริการอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไข้หวัดซาร์ส และสถานการณ์สงครามในช่วงปลายไตรมาสก็ตาม แต่เนื่องจากในช่วง 2 เดือนแรกของปีมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในภาคเหนือเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางกรมทั้งมีการจัดประชุมนานาชาติในเขตภาคเหนือ ทั้งนี้จากเครื่องชี้ภาคบริการที่สำคัญได้ปรับตัวสูงขึ้น กล่าวคืออัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.5 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงร้อยละ 3.6 ของช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เป็น 846.5 บาทต่อห้อง และยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เป็น 66.0 ล้านบาท

เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 1.2 ของช่วงเดียวกันปีก่อน สำหรับจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานลดลง ร้อยละ 4.9 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงร้อยละ 9.0 ของช่วงเดียวกันปีก่อน

4. การใช้จ่ายภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2546 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนอยู่ในเกณฑ์ดีจากรายได้เกษตรกรที่สูงขึ้น สภาพคล่องที่เอื้ออำนวย และแรงจูงใจจากยานยนต์รุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลงจากผลกระทบของสงครามระหว่างสหรัฐ-อิรัก และไข้หวัดซาร์ส ประกอบกับผู้มีงานทำที่อยู่ในระดับต่ำ สำหรับเครื่องใช้ที่สำคัญคือ ยอดจดทะเบียนรถยนต์และยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับสูงโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.9 และร้อยละ 33.6 ตามลำดับ ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทการขนส่ง ขยายปลีก¹ หดตัวเป็นเดือนแรกโดยลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.2

ในช่วงไตรมาสแรกปี 2546 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีจากรายได้เกษตรกรที่สูงขึ้น แรงกระตุ้นจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงในช่วงปลายไตรมาส โดยภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจประเภทการขนส่ง ขยายปลีก ๗ อยู่ในระดับดีที่ 419.6 ล้านบาท แม้ว่าเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนเพียงร้อยละ 1.2 ทางด้านยอดจดทะเบียนรถยนต์และยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องร้อยละ 30.9 และร้อยละ 47.1 ตามลำดับเนื่องจากแรงกระตุ้นของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ แรงจูงใจด้านเงินโอนไข การผ่อนชำระและรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่มีราคาประหยัด

5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2546 การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมอ่อนตัวลงตามการลงทุนภาคก่อสร้างเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐและสภาพคล่องที่เอื้ออำนวย น่าจะยังส่งผลดีต่อการลงทุนของภาคเอกชน ขณะที่การลงทุนผลิตยังคงซบเซาสำหรับเครื่องใช้ที่สำคัญ ได้แก่ ปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์แม้จะลดลงมากแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์สูง ส่วนหนึ่งเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาในเดือนนี้ไม่รุนแรงเท่ากับเมื่อเดือนมีนาคมปีก่อน ส่วนพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 13.4 โดยพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ อาทิ โครงการบ้านเอื้ออาทร ขณะที่ค่าธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวลง ทางด้านการจดทะเบียนตั้งใหม่โรงงานอุตสาหกรรม 59 แห่ง เงินลงทุนรวม 322.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ขณะที่โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเดือนนี้มี 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 28 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในหมวดเกษตรกรรมและผลผลิตเกษตร

¹ ภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทการขนส่งขยายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ส่วนบุคคลและเครื่องใช้ในบ้าน

ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2546 การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมอ่อนตัวลงตามการลงทุนภาคก่อสร้างเป็นสำคัญ แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีภายใต้มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐและสภาพคล่องที่เอื้ออำนวย ในขณะที่การลงทุนผลิตยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ลดลงแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาในไตรมาสแรกปีนี้ไม่รุนแรงเท่ากับเมื่อไตรมาสแรกปีก่อน ขณะที่พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลและค่าธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 13.1 และร้อยละ 16.3 ตามลำดับ โดยพื้นที่รับอนุญาตประเภทที่อยู่อาศัยยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ทางด้านการลงทุนผลิตสินค้ายังคงซบเซา โดยในไตรมาสนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียนตั้งใหม่ 133 แห่ง เงินลงทุนรวม 1,131 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร การลงทุนในอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง ขณะที่สัญญาณการลงทุนผลิตเพื่อส่งออกไม่ขยายตัว โดยเงินลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 37.9 เหลือ 534.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเบา (ผลิตเลนส์, ชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, รองเท้า) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้า

6. การใช้จ่ายภาครัฐ ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมีนาคม 2546 ลดลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้รัดกุมมากขึ้น ส่วนการจัดเก็บรายได้ใกล้เคียงเดือนเดียวกันปีก่อน โดยการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดในภาคเหนือลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 22.8 เหลือ 10,420.4 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้รัดกุมมากขึ้น ส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณปัจจุบันลดลงร้อยละ 26.8 เหลือ 8,931.2 ล้านบาท ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณเหลือมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เป็น 1,489.2 ล้านบาท ด้านการจัดเก็บรายได้ใกล้เคียงปีก่อน โดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 เหลือ 1,229.0 ล้านบาท ลดลงในประเภทรายได้อื่นๆ เป็นสำคัญ ส่วนรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.3 และ 11.8 ตามการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บของทางการ ขณะที่ดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 9,191.4 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนที่ขาดดุล 12,272.4 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ลดลง

ในช่วงไตรมาสแรกปี 2546 การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดในภาคเหนือลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 23.8 เหลือ 26,505.2 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายงบประมาณทำให้ยอดการเบิกจ่ายในงบประมาณ 2546 ต่ำกว่าปีก่อน ด้านการจัดเก็บรายได้ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.7 เหลือ 3,042.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 ตามการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของทางการ ผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ลดลงทำให้ดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 23,462.9 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนที่ขาดดุล 31,714.9 ล้านบาท

7. การค้าต่างประเทศ การส่งออก ในเดือนมีนาคมยังขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.6 เป็น 131.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.จากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และการส่งออกผ่านชายแดนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับ ทางด้าน **การนำเข้า** ในเดือนมีนาคมยังขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน มีมูลค่ารวม 99.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 20.5 ตามความต้องการใช้วัตถุดิบในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็นสำคัญ ทำให้ดุลการค้าเกินดุล 32.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ลดลงเมื่อเทียบกับที่เกินดุล 36.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ระยะเดียวกันปีก่อน

ในช่วงไตรมาสแรกปี 2546 การส่งออกรวมของภาคเหนือมีมูลค่า 369.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. มีมูลค่าสูงสุดตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายปี 2543 โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.4 เช่นเดียวกันการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 19.1 เป็น 260.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ทำให้ดุลการค้าเกินดุลการค้า 108.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ลดลงเมื่อเทียบกับ 125.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ระยะเดียวกันปีก่อน

8. ระดับราคา ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือนมีนาคม 2546 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 1.9 โดยราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ตามราคาผักและผลไม้ที่เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ราคาสินค้าในหมวดอื่นๆ ที่มีใช้อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ตามการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2546 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.1 เป็นผลจากราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 โดยเฉพาะราคาผักและผลไม้ปรับตัวสูงขึ้นถึง ร้อยละ 11.7 ส่วนหมวดอื่นๆ ที่มีใช้อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.1 จากผลกระทบของราคาขายปลีกน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นสำคัญ

9. ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2546 ยอดคงค้างเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ ยังคงลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.4 ส่วนหนึ่งเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยไม่จูงใจ ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนนำเงินฝากไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ขณะที่เงินให้สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.2 สาขาเศรษฐกิจที่ได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้น ได้แก่ พาณิชยกรรม การอุปโภคบริโภค การก่อสร้างและการบริการ เป็นต้น ส่งผลให้มีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากสูงขึ้นจากร้อยละ 57.5 ระยะเดียวกันปีก่อน เป็นร้อยละ 66.9

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

24 เมษายน 2546



เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ไตรมาสแรก ปี 2546

จัดทำโดย ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

โทรศัพท์ 0-5393-1155 โทรสาร 0-5322-4168 และ The Internet ที่ <http://www.bot.or.th>

	หน่วย	ทั้งปี		2545				2546		ม.ค.	
		2544	2545	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	2545	2546	
1. ภาคเกษตร											
- ราคาพืชผลสำคัญ											
ข้าวเปลือกเจ้าหน้าปี 5%	บาท/เมตริกตัน	4,341 (-3.3)	4,548 (4.8)	4,440 (7.7)	4,611 (10.2)	-	4,615 (2.3)	4,954 (11.6)	4,536 (9.9)	5,128 (13.1)	
ข้าวเปลือกเหนียวหน้าปีเมล็ดยาว	บาท/เมตริกตัน	5,543 (10.1)	5,481 (-1.1)	4,939 (-8.7)	5,459 (-3.6)	5,916 (-0.3)	5,610 (8.5)	5,212 (5.5)	5,005 (-8.0)	5,502 (9.9)	
ข้าวเปลือกเจ้าหน้าปรัง 14-15%	บาท/เมตริกตัน	4,009 (-1.5)	4,394 (9.6)	4,393 (8.7)	4,428 (16.0)	4,336 (4.3)	4,469 (8.9)	4,492 (2.3)	4,367 (8.0)	4,492 (2.9)	
อ้อย	บาท/เมตริกตัน	709 (35.5)	576 (-18.8)	575 (-18.7)	576 (-18.8)	-	489 (-8.5)	529 (-8.1)	575 (-18.7)	529 (-8.1)	
มันสำปะหลังสดคละ	บาท/กิโลกรัม	0.66 (26.9)	0.93 (40.3)	0.98 (73.6)	0.98 (64.2)	0.89	0.84 (-4.2)	0.82 (-16.4)	1.03 (89.0)	0.81 (-21.4)	
ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14%	บาท/กิโลกรัม	3.79 (-8.8)	4.13 (9.1)	4.01 (5.3)	4.40 (19.6)	4.06 (7.7)	4.05 (4.1)	4.19 (4.4)	4.26 (15.6)	4.25 (-0.2)	
ถั่วเหลืองคละ	บาท/กิโลกรัม	9.70 (5.5)	10.15 (4.6)	9.73 (2.3)	10.35 (7.8)	10.33 (6.9)	10.26 (2.1)	10.20 (4.9)	10.03 (1.1)	10.08 (0.5)	
กระเทียมแห้งใหญ่คละ	บาท/กิโลกรัม	21.16 (-2.3)	27.90 (31.9)	25.96 (43.6)	22.86 (41.3)	27.56 (28.6)	35.24 (21.7)	32.67 (25.8)	19.07 (12.6)	23.00 (20.6)	
หอมแดงแห้งใหญ่คละ	บาท/กิโลกรัม	17.93 (35.8)	22.74 (26.8)	18.52 (68.8)	15.65 (10.1)	24.52 (34.6)	32.25 (14.0)	15.86 (-14.4)	15.47 (28.3)	15.25 (-1.4)	
ลำไยคละ	บาท/กิโลกรัม	22.29 (-14.3)	9.06 (-59.4)	-	-	9.06 (-59.4)	-	-	-	-	
ลิ้นจี่คละ	บาท/กิโลกรัม	13.79 (-35.9)	10.00 (-27.5)	-	10.00	-	-	-	-	-	
2. ภาคอุตสาหกรรม											
- ผลผลิตอุตสาหกรรม											
มูลค่าส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	ล้านดอลลาร์ สหรัฐ	946.7 (-5.9)	1,088.4 (15.0)	260.3 (7.0)	280.4 (24.4)	276.3 (16.3)	271.4 (12.9)	281.4 (8.1)	89.4 (-0.7)	101.3 (13.3)	
น้ำตาล	พันเมตริกตัน	1,146.9 (-12.0)	1,387.2 (21.0)	1,287.4 (25.1)	20.7 (323.2)	0.0	79.1 (-29.7)	1,284.5 (-0.2)	408.2 (126.8)	441.0 (8.0)	
สังกะสี	เมตริกตัน	102,236.9 (1.6)	105,135.0 (2.8)	25,491.0 (2.4)	26,264.0 (4.5)	28,305.0 (13.6)	25,075.0 (-8.1)	27,576.0 (8.2)	7,570.0 (-21.7)	10,218.0 (35.0)	
3. ภาคบริการ											
- ภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคาร	ล้านบาท	216.1 (11.6)	215.6 (-0.2)	63.9 (-1.2)	56.6 (-0.3)	44.1 (-5.9)	51.0 (6.9)	66.0 (3.4)	20.7 (1.2)	21.0 (1.7)	
- จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน	พันคน	3,287.1 (-2.0)	2,948.7 (-10.3)	826.8 (-9.0)	622.0 (-14.4)	655.2 (-14.9)	844.7 (-4.3)	786.7 (-4.9)	260.4 (-7.8)	238.6 (-8.4)	
- การใช้ไฟฟ้าภาคบริการ	ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	205.0 (4.9)	210.4 (2.6)	47.5 (2.0)	56.9 (3.0)	54.4 (1.8)	51.6 (3.7)	50.2 (5.7)	17.5 (2.6)	18.4 (5.2)	
- จำนวนผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัดสำคัญ	พันคน	3,323.6 (9.8)	3,426.9 (3.1)	855.2 (-0.9)	729.2 (5.8)	813.4 (8.2)	1,029.1 (0.9)	n.a.	249.7 (-15.5)	n.a.	
- อัตราการเข้าพัก	ร้อยละ	55.2 (-0.5)	54.8 (-0.4)	62.9 (-3.6)	43.8 (-2.9)	47.8 (-0.0)	64.8 (4.8)	63.4 (0.5)	59.1 (-1.5)	58.1 (-1.0)	
- ราคาห้องพักเฉลี่ย	บาท/ห้อง	778.7 (0.2)	788.7 (1.3)	835.6 (4.2)	750.4 (-3.4)	745.2 (7.6)	823.6 (-2.3)	846.5 (5.5)	786.5 (6.1)	753.6 (-4.2)	
- สินเชื่อภาคบริการ	ล้านบาท	17,381.8 (-12.7)	16,989.9 (-2.3)	17,385.6 (-9.8)	17,269.1 (-7.2)	17,180.9 (-8.4)	16,989.9 (-2.3)	16,491.0 (-5.1)	17,385.6 (-9.8)	16,491.0 (-5.1)	
4. การใช้จ่ายภาคเอกชน											
- ภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทการขายส่ง ขายปลีกฯ	ล้านบาท	1,310.1 (10.2)	1,549.0 (18.2)	414.5 (28.4)	391.5 (20.4)	378.2 (16.6)	364.7 (8.0)	419.6 (1.2)	146.8 (38.4)	130.4 p (-11.2)	
- ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียน	คัน	162,955 (20.3)	224,479 (37.8)	48,675 (30.6)	54,067 (27.3)	62,745 (44.0)	58,992 (48.9)	71,578 (47.1)	17,734 (30.6)	23,698 (33.6)	
- ปริมาณรถยนต์จดทะเบียน	คัน	25,251 (-1.7)	37,130 (47.0)	10,539 (38.3)	8,582 (26.1)	9,896 (60.3)	8,113 (74.5)	13,795 (30.9)	3,156 (42.3)	4,225 (33.9)	
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย	ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	2,808.5 (9.0)	2,832.1 (0.8)	633.5 (1.8)	771.8 (1.9)	732.4 (-2.2)	694.4 (2.1)	670.0 (5.8)	234.2 (11.0)	246.7 (5.3)	
- สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล	ล้านบาท	32,306.3 (-12.1)	35,529.1 (10.0)	34,096.3 (-4.2)	34,658.8 (7.7)	34,881.1 (4.7)	35,529.1 (10.0)	35,698.7 (4.7)	34,096.3 (-4.2)	35,698.7 (4.7)	
5. การลงทุนภาคเอกชน											
- พื้นที่ก่อสร้างรับอนุญาตในเขตเทศบาล	ตารางเมตร	705,905.2 (46.0)	995,829.9 (41.1)	244,639.7 (46.0)	269,232.7 (124.9)	209,559.7 (35.1)	272,397.8 (3.4)	304,375.4 (24.4)	101,734.7 (71.4)	91,060.9 (-10.5)	
- ค่าธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดิน	ล้านบาท	213.4 (22.1)	302.0 (41.5)	66.3 (46.8)	72.7 (36.8)	79.9 (46.6)	83.2 (37.2)	80.1 (20.7)	26.6 (69.4)	30.1 (13.2)	
- การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งใหม่	จำนวน	583 (9.4)	676 (16.0)	169 (25.2)	183 (45.2)	148 (-14.5)	176 (18.1)	140 (-17.2)	71 (18.3)	66 (-7.0)	
เงินลงทุน	ล้านบาท	4,589.8 (47.6)	9,160.1 (99.6)	1,446.2 (350.6)	2,563.9 (148.0)	2,643.0 (161.5)	2,507.0 (12.7)	1,264.5 (-12.6)	287.8 (127.1)	455.0 (58.1)	

ตารางสถิติ หน้า 2

	หน่วย	ทั้งปี		2545				2546		ปี.ค.	
		2544	2545	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	2545	2546	
เล็กกิจการ											
จำนวน	ราย	420	354	70	106	94	84	110	39	51	
เงินลงทุน	ล้านบาท	(61.5)	(-15.7)	(-66.2)	(17.8)	(56.7)	(33.3)	(57.1)	(-51.3)	(30.8)	
		1,801.0	1,351.3	218.3	507.4	340.6	285.0	347.6	48.4	136.8	
		(131.8)	(-25.0)	(-78.7)	(109.4)	(107.9)	(-23.3)	(59.2)	(-87.0)	(182.6)	
- การส่งเสริมการลงทุน (ได้รับอนุมัติ)											
จำนวน	โครงการ	53	31	9	9	6	7	11	4	1	
เงินลงทุน	ล้านบาท	(-19.7)	(-41.5)	(-43.8)	(-18.2)	(-50.0)	(-50.0)	(22.2)	(-50.0)	(-75.0)	
		9,471.0	3,457.3	860.0	424.0	567.0	1,606.3	534.2	124.0	28.0	
		(-28.2)	(-63.5)	(-63.2)	(-78.3)	(-68.9)	(-52.1)	(-37.9)	(-84.8)	(-77.4)	
- สินเชื่อธนาคารพาณิชย์											
ก่อสร้าง	ล้านบาท	15,378.8	15,739.8	15,301.5	15,671.3	15,656.4	15,739.8	15,742.7	15,301.5	15,742.7	
		(13.3)	(2.3)	(9.5)	(3.3)	(0.7)	(2.3)	(2.9)	(9.5)	(2.9)	
อสังหาริมทรัพย์	ล้านบาท	8,355.6	7,789.4	8,237.7	7,996.2	7,938.9	7,789.4	7,745.1	8,237.7	7,745.1	
		(-20.0)	(-6.8)	(-20.0)	(-11.0)	(-10.8)	(-6.8)	(-6.0)	(-20.0)	(-6.0)	
6. การใช้จ่ายภาครัฐ											
- รายได้	ล้านบาท	10,588.1	13,025.7	3,064.1	4,365.9	2,881.8	2,713.9	3,042.4	1,230.8	1,229.0	
		(5.0)	(23.0)	(17.9)	(54.5)	(13.4)	(3.4)	(-0.7)	(23.4)	(-0.1)	
ภาษี	ล้านบาท	9,219.5	10,047.6	2,640.4	2,841.5	2,497.9	2,067.8	2,867.3	1,146.2	1,319.5	
		(6.6)	(9.0)	(7.2)	(14.1)	(11.3)	(2.4)	(8.6)	(10.6)	(15.1)	
อื่นๆ	ล้านบาท	1,368.7	2,978.1	423.7	1,524.4	383.9	646.1	175.1	84.6	-90.5	
		(-4.5)	(117.6)	(216.0)	(356.5)	(29.3)	(7.0)	(-58.7)	(-317.2)	(-207.0)	
- รายจ่ายจากเงินในงบประมาณ	ล้านบาท	114,171.7	118,956.6	34,779.0	28,954.1	30,576.2	24,647.3	26,505.2	13,503.1	10,420.4	
		(5.5)	(4.2)	(23.6)	(7.7)	(-8.0)	(-4.9)	(-23.8)	(48.1)	(-22.8)	
รายจ่ายประจำ	ล้านบาท	74,132.3	78,499.8	19,602.7	19,195.4	21,911.8	17,789.9	18,526.5	7,312.3	6,197.4	
		(4.3)	(5.9)	(11.7)	(7.7)	(4.3)	(0.2)	(-5.5)	(22.2)	(-15.2)	
รายจ่ายลงทุน	ล้านบาท	40,039.3	40,456.8	15,176.3	9,758.7	8,664.4	6,857.4	7,978.7	6,190.9	4,223.0	
		(7.8)	(1.0)	(43.4)	(7.5)	(-29.1)	(-15.9)	(-47.4)	(97.7)	(-31.8)	
- ดุลเงินในงบประมาณ	ล้านบาท	-103,583.5	-105,930.8	-31,714.9	-24,588.2	-27,694.3	-21,933.4	-23,462.8	-12,272.4	-9,191.4	
7. การค้าต่างประเทศ											
- สินค้าส่งออก	ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.	1,241.5	1,388.8	342.9	351.3	341.4	353.1	369.5	118.6	131.9	
		(-9.1)	(11.9)	(13.4)	(19.0)	(7.7)	(8.1)	(7.8)	(2.7)	(11.2)	
ผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่	ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.	1,085.6	1,220.3	289.8	316.5	313.9	300.1	312.0	100.5	113.2	
		(-6.6)	(12.4)	(5.4)	(19.4)	(13.8)	(11.3)	(7.7)	(-4.5)	(12.6)	
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.	946.7	1,088.4	260.3	280.4	276.3	271.4	281.4	89.4	101.3	
		(-5.9)	(15.0)	(7.0)	(24.4)	(16.3)	(12.9)	(8.1)	(-0.7)	(13.3)	
การค้าชายแดน	ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.	155.9	168.4	53.1	34.8	27.5	53.1	57.5	18.1	18.8	
		(-23.4)	(8.0)	(93.7)	(15.1)	(-33.3)	(-7.0)	(8.4)	(78.1)	(3.8)	
พม่า	ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.	93.2	91.7	36.9	20.1	10.1	24.6	40.5	13.4	14.8	
		(-43.2)	(-1.6)	(134.5)	(9.8)	(-54.1)	(-33.8)	(9.8)	(146.9)	(10.8)	
- สินค้านำเข้า	ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.	963.6	950.3	216.7	250.7	251.1	231.8	260.6	81.8	99.8	
		(-17.5)	(-1.4)	(-27.8)	(7.3)	(13.1)	(11.6)	(20.3)	(-19.9)	(22.0)	
ผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่	ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.	898.9	910.8	203.5	242.2	243.1	221.9	251.4	78.1	97.4	
		(-20.1)	(1.3)	(-28.2)	(11.1)	(18.2)	(15.8)	(23.5)	(-18.5)	(24.7)	
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.	889.8	895.5	200.4	238.8	238.9	217.4	246.4	76.6	96.0	
		(-20.4)	(0.6)	(-28.8)	(10.8)	(17.2)	(14.9)	(22.9)	(-19.2)	(25.3)	
การค้าชายแดน	ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.	64.7	39.5	13.2	8.5	8.0	9.8	9.2	3.6	2.3	
		(52.3)	(-38.9)	(-20.4)	(-45.8)	(-51.4)	(-38.6)	(-30.1)	(-42.4)	(-35.8)	
พม่า	ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.	45.5	23.4	8.7	5.5	4.3	5.0	5.9	2.5	1.4	
		(51.1)	(-48.5)	(-21.3)	(-55.9)	(-66.8)	(-45.3)	(-31.9)	(-47.6)	(-43.6)	
- ดุลการค้า	ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.	277.9	438.4	126.2	100.6	90.3	121.4	108.9	36.8	32.2	
8. ระดับราคา											
- ดัชนีราคาผู้บริโภค	%YoY	1.8	0.3	0.0	-0.4	0.3	1.2	2.1	-0.1	1.9	
หมวดอาหาร	%YoY	1.2	0.2	0.3	-0.7	-0.2	1.1	2.0	0.1	1.9	
หมวดอื่นที่ไม่ใช่อาหาร	%YoY	2.1	0.3	-0.2	-0.3	0.4	1.2	2.1	-0.2	1.9	
9. ภาคการเงิน											
- เงินฝากธนาคารพาณิชย์	พันล้านบาท	284.1	276.6	292.5	294.4	279.7	276.2	280.3	292.5	280.3	
		(4.6)	(-2.6)	(6.5)	(6.0)	(0.8)	(-2.8)	(-4.2)	(-6.5)	(-4.2)	
- สินเชื่อธนาคารพาณิชย์	พันล้านบาท	164.0	178.8	168.1	171.5	175.9	181.5	187.1	168.1	187.1	
		(-7.3)	(9.0)	(-3.5)	(1.8)	(5.3)	(10.7)	(-11.3)	(-3.5)	(-11.3)	
- สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก	ร้อยละ	57.7	64.6	57.5	58.3	62.9	65.7	66.8	57.5	66.8	

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละจากระยะเดียวกันปีก่อน

E/ = ข้อมูลประมาณการ, P/ = ข้อมูลเบื้องต้น , n.a. = ยังไม่มีข้อมูล

1/ = ภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ส่วนบุคคลและเครื่องใช้ในบ้าน